

Chiến tranh VN được dạy tại các trường trung học Cali

Tác Giả: Bai An Tran

Thứ Hai, 22 Tháng 9 Năm 2008 09:06

SACRAMENTO, California.- (Ngày 7-8-08) Hôm Thứ Năm vừa qua, Trường Tiểu Học California đã chính thức thông qua Dự Luật AB 2064, đưa chi tiết chiến tranh Việt Nam vào các giáo trình trung học của tiểu bang, với sự vận động tích cực của Trường Nghệ Sĩ Lou Correa, đồng tác giả của dự luật, mặt thông cáo báo chí của văn phòng trường nghệ sĩ này cho biết như vậy.

Dự Luật 2064 được thông qua với 31 phiếu ủng hộ và 7 phiếu không ủng hộ.

Năm 2003, ông Lou Correa trong vai trò dân biểu đã cùng tác với Dân Biểu Sarah Reyes và đồng tác giả Dự Luật AB 78 để khuyến khích học sinh được học về chiến tranh Việt Nam và những cuộc chiến tranh bí mật (secret wars) tại Lào trong giáo trình lịch sử trung học từ lớp 7-12. Được biết phải có sự tìm hiểu và học hỏi về vai trò, quan điểm và kinh nghiệm của những người lính ở Đông Nam Á trong cuộc chiến cũng như sau khi cuộc chiến chấm dứt và tiến trình trở nên tiếp theo của những người này.

Sau khi AB 78 trở thành luật, Học Khu Fresno Unified School District đã thực hiện giáo trình giảng dạy và huấn luyện các giáo viên trong học khu. Để phản ánh giáo trình này đến các trường trung học khắp tiểu bang California, Dân Biểu Juan Arambula đồng nghiệp Dự Luật AB 2064 để quy định Hội Đồng Giáo Dục Tiểu Bang và Hội Đồng Khai Triển Chương Trình Giảng Dạy và Tài Liệu Bộ Sung phải đưa chiến tranh Việt Nam, chiến tranh bí mật (secret wars) tại Lào và vai trò của những người lính ở Đông Nam Á trong cuộc chiến và tiến trình trở nên, di dân và đóng góp của họ tại Hoa Kỳ vào chương trình dạy học cho các học sinh trung học.

Theo Trường Nghệ Sĩ Lou Correa trình bày để kêu gọi các đồng nghiệp học Dự Luật AB 2064 trong buổi họp Trường Tiểu Học tại thị trấn Sacramento, “những người lính ở Đông Nam Á là những người bị bắt cánh với chúng ta trong cuộc tranh chấp Công Sơn. Sau chiến tranh Việt Nam, rất nhiều người phải rời xa quê hương và trở thành những người lính đi tìm tìm do. Con em, học sinh của chúng ta cần học lịch sử này và chúng ta phải ghi nhận những đóng góp văn hóa, công đồng và kinh tế của những người lính ở Đông Nam Á tại tiểu bang California.”

Dự Luật AB 2064 được soạn bởi học của Giáo Sư Nguyễn Lâm Kim Oanh, giám đốc Trung Tâm Giáo Dục và Nghiên Cứu Ngôn Ngữ Người Thiểu Số tại trường Đại Học Cal State Long Beach và là ủy viên giáo dục Học Khu Garden Grove, ngày trước đây.

Theo Giáo Sư Kim Oanh, “trong nhiều năm, chúng ta đã cùng vận động để đem giáo trình lịch sử người lính ở Việt Nam vào các trường trung học trong vùng, nhất là tại Học Khu Garden Grove. Với dự luật này, con em chúng ta và tất cả học sinh toàn tiểu bang sẽ được học phần sự chính xác của người lính ở Việt Nam và chiến tranh Việt Nam.”

Ngoài ra, Dự Luật AB 2064 được soạn bởi học của nhiều tổ chức, trường đại học, học khu và dân cư khắp tiểu bang California. Trong thời gian qua và trong tiến trình lập pháp, Dự Luật AB 2064 cũng được soạn bởi có tính cách quốc gia qua văn thư của ba tổ chức người Việt tại Canada (Calgary Vietnamese School Association, Calgary Vietnamese Youth Group và Calgary Vietnamese Veterans Immigrant Aids Association).

Chiến tranh VN đã có ý nghĩa gì đối với các trẻ em trung học Cali

Tên: Bai An Tran

Thầy: Hai, 22 Tháng 9 Năm 2008 09:06

Hình ảnh đang chờ xử lý của thành phố.

Thầy Nguyễn Sĩ Lou Correa đã đi đến địa điểm 34 bao gồm khu vực được gọi là Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt hiện tại lớn nhất thế giới. Địa điểm này bao gồm các thành phố Anaheim, Buena Park, Fullerton, Garden Grove, Santa Ana, Stanton và Westminster.